



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ร่างกม.ข้าราชการใหม่ ให้ปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำสุด คอลัมน์ ข้าราชการ โดย สายสะพาย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวรอบ รอบ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการวิสามัญฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

ที่ประชุมให้ข้อสังเกตในการร่างกฎหมายลูกบทในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน มีมติที่จะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ระดับ 8 บก.) ทบทวนให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ระดับ 8 บก.) ครอบคลุมถึง "ผู้อำนวยการกลุ่ม" ที่ไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนราชการในกฎกระทรวง ด้วย แต่ต้องคำนึงถึงภารกิจของกลุ่มว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีภารกิจสำคัญในส่วนราชการ หรือกลุ่มงานที่อยู่ ภายใต้สำนักที่แต่เดิมมีสภาพเป็นกองมาก่อน อาทิ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
2. ให้ปรับอัตราบัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิให้เทียบเท่ากับตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถเติบโตในสายงานของตนเอง และแก้ปัญหาการ เสียผู้ทรงคุณวุฒิที่ดี ไปเป็นนักบริหาร
3. ให้ ก.พ.และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาทบทวนปรับฐานเงินเดือน ขั้นต่ำสุดของข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้นตามค่าครองชีพ และสามารถดำรงชีพ ได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นที่ 2 ที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางของกรรมการ เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนการทางวินัย คือ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสอบสวนแล้วเห็นว่า ผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำนาจสั่งลงโทษด้วย อำนาจของตนเอง ไม่ต้องนำเสนอ อ.ก.พ.ใดๆ และเมื่อลงโทษแล้วให้รายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง โดยไม่ต้องผ่านอธิบดี

หากเห็นว่าผิดวินัยร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจสั่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แล้วแต่กรณี พิจารณามีมติก่อน เมื่อ อ.ก.พ.ดังกล่าวมีมติประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุส่งไปตามนั้น โดยปกติ

การดำเนินการทางวินัยจึงสิ้นสุดที่ อ.ก.พ.กระทรวง จะรายงาน ก.พ.เฉพาะกรณีที่ผู้แทน ก.พ.ใน อ.

ก.พ.กระทรวงเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม และในกรณี
ที่ข้าราชการต่างกระทรวงกระทำผิดร่วมกัน

ประเด็นที่ 3 ที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทำหน้าที่พิทักษ์ระบบคุณธรรม
กรณีข้าราชการถูกลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ให้ทุกสถานโทษ ทำให้เป็นธรรมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(เดิมอุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.สามัญ)

กรณีมีเหตุคับข้องใจจากนักการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง)
สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ได้ และหากไม่พอใจให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง

หน้า 26